

กองทัพบก สานต่อโครงการปลุกจิตสำนึก “รู้คุณแผ่นดิน” ปีที่ 2 มุ่งสร้างจิตสำนึกในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมอันดีงาม และตระหนักในความเป็นคนไทยเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่

กองทัพบก ร่วมกับองค์การภาครัฐและเอกชน สานต่อโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความดี บนพื้นฐานแห่งจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” รมรงค์ให้คนไทยรู้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ มุ่งสร้างสังคมที่รู้จักบุญคุณแผ่นดิน โดยจะนำกลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิดที่เกิดขึ้นจากโครงการรู้คุณแผ่นดินปีที่แล้ว และผู้นำที่มีชื่อเสียงร่วมกันสร้างกิจกรรมย่อย เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมจะเน้นในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของคนไทยที่มีต่อ 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์



พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงที่มาของโครงการปลุกจิตสำนึก “รู้คุณแผ่นดิน” ว่า ในปี 2555 กองทัพบก ได้ร่วมกับองค์การภาครัฐและเอกชนจัดทำโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน รมรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้เกิดกลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิดที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกแห่งการทำหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตน บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมอันดีงาม และตระหนักในความเป็นคนไทยภายใต้แนวคิด “การทำหน้าที่อย่างถูกต้องของคนไทย” ซึ่งมีผู้สนใจมากมาย และทำให้เกิดกระแสแห่งการใส่ใจในความคิดที่ถูกต้องในกลุ่มคนหลากหลายสาขาอาชีพ จนได้มีการถ่ายทอดแนวคิดแห่งการทำความดีออกมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสานต่อเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ได้ออกเงยขึ้นแล้ว กองทัพบกจึงสานต่อโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีนี้เป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความดี บนพื้นฐานแห่งจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”

ภายใต้แนวคิด “เพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความดี บนพื้นฐานแห่งจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” จะเน้นในเรื่องของการสร้างสังคมที่รู้จักบุญคุณของแผ่นดิน โดยจะนำเอากลุ่ม Thailand Wakeup หรือกลุ่มผู้นำทางความคิดจากปีที่แล้ว

และผู้นำที่มีชื่อเสียงร่วมกันสร้างกิจกรรมย่อยเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมให้มีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมจะเน้นในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของคนไทยที่มีต่อ 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมภายใต้โครงการ อาทิ 1. เชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ในหัวข้อ “นิยมไทย” เพื่อรณรงค์การรักชาติ การสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน และรู้จักหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องมีต่อแผ่นดินไทย โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.thailandwakeup.com

2. จัดทำหนังสือ “ปลูกจิตสำนึกคุณแผ่นดิน” โดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ และข้อคิดจากผู้นำทางความคิดที่มีชื่อเสียงกว่า 45 คน ที่จะสื่อสารให้สังคมได้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้คนในสังคมหันมาปลูกจิตสำนึกรักชาติ สำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน และรู้จักหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องมีต่อแผ่นดินไทย

3. จัดกิจกรรมสัปดาห์สำนึกคุณแผ่นดินในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเป็นสัปดาห์แห่งการรวบรวมผลงาน ความคิด แนวทางการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความรู้สำนึกในหน้าที่ของตน จากกลุ่มผู้นำทางความคิด และประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการในปีนี้ และถือเป็นการแสดงพลังความดีแห่งการรักชาติให้สังคมได้ประจักษ์ในวงกว้าง

4. จัดกิจกรรมสานต่อรอยยิ้มพ่อ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานราชการ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งถือเป็นการสานต่อแนวพระราชดำริและการทำความดีตามคำพ่อสอนในหัวข้อ “สานต่อรอยยิ้มพ่อ” โดยให้จัดส่งภาพโครงการเข้ามาร่วมคัดเลือกเพื่อรับทุนในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อไป โดยประชาชนสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ทาง www.kingsiam.com

“จากความสำเร็จของโครงการปลูกจิตสำนึกคุณแผ่นดินในปีที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจว่าโครงการในปีนี้จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแตกแยกทางความคิดในสังคม และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวต่อไปด้วยคนไทยที่มีจิตสำนึกแห่งความรัก ความสามัคคี รู้สำนึกในหน้าที่ของตนเอง และจงรักภักดีต่อ 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” พลเอกประยุทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.thailandwakeup.com และเข้ามาเป็นเพื่อนกับ facebook ของโครงการเพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ที่ <http://www.facebook.com/pages/Thailandwakeup> หรือ www.kingsiam.com